



## กระแสหลักทรัพย์สิน

### ● Market Strategy : Exclusive talk กับผู้อำนวยการการลงทุนต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

#### ความสามารถในการแข่งขันและกลยุทธ์การลงทุนของประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีทัศนคติเชิงบวกต่อแนวโน้มการลงทุนของไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แม้ว่าจะมีความท้าทายระดับโลกก็ตาม BOI มุ่งมั่นที่จะดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และที่มีอยู่ รวมถึงเสนอสิ่งจูงใจหลายประการเพื่อสนับสนุนนักลงทุน BOI คาดว่าจะเห็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องในภาคการส่งออกที่สำคัญของไทยและจากคู่ค้าที่สำคัญ สินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของไทย ได้แก่ ยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทั้งนี้ จีนและสหรัฐอเมริกายังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทย

#### การลงทุนที่แข็งแกร่งใน 1H; อุตสาหกรรมใหม่ๆ ขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 140% เมื่อเทียบเป็นรายปี ประเทศที่ลงทุนในไทยมากที่สุด 5 อันดับแรกในช่วงเวลานี้ ได้แก่ จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา BOI คาดว่าจะเห็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องในภาคการส่งออกที่สำคัญของไทยและจากคู่ค้าที่สำคัญ อุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เป็นเป้าหมายซึ่งคาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต ได้แก่ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า พลังงานใหม่ อาหารแห่งอนาคต และการบินและอวกาศ

#### จุดเด่นด้านความสามารถในการแข่งขันและการส่งเสริมการขาย

ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนที่สามารถแข่งขันได้ โดยมีจุดแข็งหลายประการที่ทำให้ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเลิศ ห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง กำลังแรงงานคุณภาพสูง ศักยภาพทางการตลาดขนาดใหญ่ในประเทศ ต้นทุนปานกลาง สิ่งจูงใจทางการแข่งขัน ความสามารถในการจัดหาพลังงานหมุนเวียนให้กับธุรกิจ และความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศ อย่างไรก็ตาม BOI มุ่งมั่นที่จะดึงดูดการลงทุนและสนับสนุนนักลงทุน และเสนอสิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจหลายประการ โดยเชื่อว่าการลงทุนล่าสุดส่วนใหญ่จะสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว

#### BOI คาดว่าโรดโชว์ของรัฐบาลจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต

คำถามใน Exclusive talk มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านการลงทุนและการแข่งขัน โฆษก BOI เน้นย้ำว่ารัฐบาลได้จัดโรดโชว์ในต่างประเทศหลายครั้งเพื่อส่งเสริมประเทศ และคาดว่าสิ่งเหล่านี้จะสนับสนุนกระแสการลงทุนที่แข็งแกร่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควรเป็นตัวขับเคลื่อนเบื้องต้น ปัจจุบันการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้ามีมูลค่ารวมกว่า 1 แสนล้านบาท ทั้งนี้ การย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัทข้ามชาติควรสนับสนุนการเติบโตของประเทศในอนาคต แม้ว่าจะมีความท้าทายระดับโลกก็ตาม ■

รายละเอียดเพิ่มเติม : สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ใน [“Company Report” \(ภาษาอังกฤษ\)](#)

สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : (66) 2633-6999 โทรสาร : (66) 2633-6490

Market Insight

E-mail : [tiscoresearch@tisco.co.th](mailto:tiscoresearch@tisco.co.th)

รายงานฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ยอมรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้อย่างมีความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว

26 ตุลาคม 2566